




ประกาศเทศบาลนครเชียงใหม่
เรื่อง กำหนดวัน เวลา และสถานที่ดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง (สัมภาษณ์)

ตามประกาศเทศบาลนครเชียงใหม่ ลงวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๓ เรื่อง รับสมัครสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง ระหว่างวันที่ ๑๖ - ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๔ นั้น

บัดนี้ การรับสมัครสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างได้เสร็จสิ้นลงแล้ว และเทศบาลจะดำเนินการสรรหาและเลือกสรรโดยการสัมภาษณ์ ในวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ น. - ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมบัวระวง ชั้น ๒ อาคาร ๖ (สำนักการศึกษา) สำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่

ประกาศ ณ วันที่ ๓ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๔


(นายประสงค์ เรือนสอน)

รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน

ปลัดเทศบาลนครเชียงใหม่

ประธานกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง

หมายเหตุ : ผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร ตามประกาศเทศบาลนครเชียงใหม่ ลงวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๔ จะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามแนวทางปฏิบัติการเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง (สัมภาษณ์) ตามรายละเอียดแนบท้ายนี้อย่างเคร่งครัด

แนวทางปฏิบัติการเข้ารับการรักษาและเลือกสรรพนักงานจ้าง (สัมภาษณ์)

ผู้เข้ารับการรักษาและเลือกสรรพนักงานจ้าง ทุกคนต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ (ฉบับที่ ๓๑) เรื่องแนวทางปฏิบัติตามคำสั่งและประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่เพิ่มเติม ลงวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๔ อย่างเคร่งครัด และจะต้องปฏิบัติดังนี้ .-

๑. มาถึงสถานที่สอบเพื่อรายงานตัวเข้ารับการรักษาและเลือกสรรพนักงานจ้าง (สัมภาษณ์) ในเวลา ๐๘.๐๐ น.

๒. ผู้เข้ารับการรักษาและเลือกสรรพนักงานจ้าง (สัมภาษณ์) จะต้องกรอกแบบฟอร์มแบบคัดกรองมาตรการป้องกันโควิด-๑๙ ก่อนเข้ารับการรักษาและเลือกสรรพนักงานจ้าง

๓. ผู้เข้ารับการรักษาและเลือกสรรพนักงานจ้าง (สัมภาษณ์) จะต้องเข้ารับการรักษาเชื้อด้วยวิธีการ Swab / Antigen Test Kit (ATK) ณ จุดบริการที่สำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่ ซึ่งจะทราบผลภายในเวลาประมาณ ๑๐ นาที ก่อนเข้ารับการรักษาและเลือกสรรพนักงานจ้าง

๔. ผู้เข้ารับการรักษาและเลือกสรรพนักงานจ้าง (สัมภาษณ์) ต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชน (ฉบับจริง) เท่านั้น เพื่อแสดงตนเข้ารับการรักษาและเลือกสรรพนักงานจ้าง (สัมภาษณ์)

๕. กรณีผู้เข้ารับการรักษาและเลือกสรรพนักงานจ้าง (สัมภาษณ์) ที่มีผลการฉีควัคซีน ครบ ๒ เข็ม และหรือมีผลตรวจ Antigen Test Kit (ATK) จากสถานพยาบาล ไม่เกิน ๗๒ ชั่วโมง หรือไปรับรองแพทย์ที่ระบุว่าเคยติดเชื้อมาแล้ว ภายในระยะเวลา ไม่เกิน ๓ เดือนให้นำมาแสดงด้วย